

Lai Châu, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**NỘI DUNG CƠ BẢN**  
**QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ III,**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Từ ngày 16 – 17/9/2021, tại Trung tâm Hội nghị văn hoá tỉnh, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; với chủ đề: Đoàn kết, đổi mới xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

Đến dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Tổng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban công tác NCT tỉnh; đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi thư và tặng lẵng hoa chúc mừng; dự Đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và 137 đại biểu đại diện cho hơn 33 nghìn hội viên NCT trong toàn tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội II Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI II HỘI NGƯỜI CAO TUỔI**  
**TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

**I. PHỐI HỢP LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG SỰ**  
**LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI**  
**CAO TUỔI**

Hằng năm BCH Hội người cao tuổi tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh ban hành nhiều văn bản, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác người cao tuổi: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi”, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Hội NCT các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc sức khoẻ NCT, giai đoạn 2017 – 2020, Quyết định về “Thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam, tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017 – 2025”, Quyết định về “Đề án xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2017 – 2020”, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án



nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau, giai đoạn đến năm 2025”, Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Hội người cao tuổi các cấp đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền ban hành các văn bản cụ thể hoá thành các quyết định, đề án, kế hoạch hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

## **II. TỔ CHỨC HỘI CÁC CẤP ĐƯỢC CƯỜNG CỐ, KIẾN TOÀN, ĐÁP ỨNG TỐT HƠN VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG CÁC PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI**

### **1. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên**

Trong nhiệm kỳ Hội người cao tuổi tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cấp hội tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, Hội NCT tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn cho hơn 3 nghìn cán bộ, hội viên; phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt Hội các cấp về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh biên giới và phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội. Mỗi năm Ban đại diện các huyện, thành phố đã tổ chức 17 lớp tập huấn cho trên 2.000 cán bộ, hội viên. Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh đã xây dựng 125 phóng sự tài liệu, định kỳ tháng 2 số phát trên Đài phát thanh Truyền hình tỉnh. Báo Lai Châu mở chuyên mục “Tuổi cao - Gương sáng” đã đăng hàng trăm tin, bài, ảnh trên báo thường kỳ, báo điện tử. Hằng năm Hội người cao tuổi tỉnh đã đặt báo người cao tuổi cấp cho 100% tổ chức Hội, với trên 170 nghìn số giá trị hơn 900 triệu đồng.

### **2. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn**

Đến nay toàn tỉnh có 8/8 huyện, thành phố; 106 xã, phường, thị trấn; 956 thôn, bản, khu phố có tổ chức Hội; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7.700 hội viên đưa tổng số hội viên trong toàn tỉnh gần 33.200 hội viên. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội từng bước được nâng lên, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, chất lượng được đổi mới.

### **3. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường**

Trong nhiệm kỳ Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Ban Công tác người cao tuổi tỉnh tổ chức 18 cuộc kiểm tra, giám sát Ban đại diện các huyện, thành phố và 45 cơ sở Hội. Ban đại diện các huyện, thành phố đã tổ chức trên 350 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp.

## **III. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG, PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ THIẾT THỰC**

### **1. Chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần, sức khoẻ người cao tuổi**

Trong nhiệm kỳ, Hội người cao tuổi các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Đến nay số người cao tuổi được hưởng lương hưu và trợ cấp hơn 11.100 người; trên 4.800 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội, với tổng kinh phí hằng năm 335 triệu đồng. Phát huy truyền thống kính lão trọng thọ, nhân tết



nguyên đán, ngày quốc tế người cao tuổi, ngày người cao tuổi Việt Nam, các cấp hội đã tổ chức trọng thể chúc thọ, mừng thọ, bình quân mỗi năm tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 2.800 người cao tuổi, thăm hỏi tặng quà cho 16.500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; đã hỗ trợ nhà ở cho 160 hộ người cao tuổi với tổng kinh phí 4.7 tỷ đồng.

Hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; 5 năm qua đã có trên 85 nghìn lượt người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, được tư vấn miễn phí, với kinh phí gần 5 tỷ đồng, hơn 70% người cao tuổi được lập sổ theo dõi sức khỏe. Năm 2020 có 29.450 người cao tuổi được cấp thẻ BHYT đạt trên 97%. Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã tổ chức khám mắt miễn phí cho 23 nghìn lượt người cao tuổi, đục thủy tinh thể cho 1.200 người, cấp kính thị lực cho 1.600 người, với tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng.

Hàng năm Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức giải bóng chuyền hơi, Hội khỏe, Hội thi văn nghệ người cao tuổi thu hút hàng nghìn người cao tuổi tham gia; Hội NCT tỉnh đã thành lập đoàn vận động viên tham dự các môn thể thao do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức và đạt kết quả cao.

## **2. Công tác phát huy vai trò NCT được đẩy mạnh**

Hội người cao tuổi tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội, đẩy mạnh việc vận động người cao tuổi phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi; 5 năm qua đã có trên 1.200 người cao tuổi được công nhận danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp.

Hội Người cao tuổi các cấp đã chỉ đạo người cao tuổi tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở; Người cao tuổi đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần hình thành các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 373 người cao tuổi tham gia công tác đảng, 297 người cao tuổi tham gia công tác chính quyền, 763 người cao tuổi tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở cơ sở.

Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, tham gia công tác hoà giải, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

## **3. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp**

Hàng năm Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cấp Hội, phát động các phong trào thi đua. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, hàng năm có trên 100% Ban đại diện các huyện, thành phố, 75% Hội cơ sở, trên 85% người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”, trên 90% số hộ gia đình người cao tuổi đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Trong nhiệm kỳ Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 03 Hội nghị biểu dương cán bộ, hội viên tiêu biểu; tại các Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng hơn 300 lượt cán bộ, hội viên.



Do làm tốt công tác thi đua khen thưởng, 5 năm qua Hội Người cao tuổi tỉnh được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng 01 cờ thi đua xuất sắc, 5 bằng khen; UBND tỉnh tặng 01 cờ thi đua xuất sắc, 02 bằng khen. Năm 2017 Hội người cao tuổi tỉnh được suy tôn là đơn vị dẫn đầu các Hội đặc thù tỉnh. Năm 2018 Hội Người cao tuổi tỉnh được suy tôn dẫn đầu cụm thi đua số 1 (6 tỉnh miền núi phía bắc).

#### **IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG, ĐẠT KẾT QUẢ RÕ NÉT**

##### **1. Chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh**

5 năm qua các cấp Hội đã tổ chức 9 lớp tập huấn, cho gần 1.000 người cao tuổi tham gia, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người cao tuổi về mục đích, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới NCT đã đóng góp trên 100 nghìn ngày công, 205 ha đất, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng góp phần đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

##### **2. Chương trình phối hợp phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh biên giới**

Hàng năm NCT đã phát hiện, cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm tin có giá trị về các hiện tượng tiêu cực, tố giác tội phạm để các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch

Trong nhiệm kỳ qua người cao tuổi đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức 468 lượt tuần tra biên giới, với gần 2.000 lượt người cao tuổi tham gia cung cấp thông tin, tình hình giúp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở biên giới.

##### **3. Chương trình phối hợp người cao tuổi tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường**

Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao kiến thức bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; cung cấp thông tin với cấp uỷ chính quyền và cơ quan chức năng về các hành vi, vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường.

#### **V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THỂ HỆ TỰ GIÚP NHAU**

Đến năm 2020, toàn tỉnh đã thành lập 25 câu lạc bộ đạt 100% kế hoạch, với 1064 thành viên, trong đó người cao tuổi chiếm 70%, bình quân 01 câu lạc bộ có 43 thành viên, người dân tộc thiểu số chiếm 59%, hộ nghèo chiếm 5,9%, cận nghèo chiếm 8%; tổ chức bộ máy các câu lạc bộ được thành lập đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Các câu lạc bộ về cơ bản đảm bảo sinh hoạt định kỳ và đang từng bước đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp; về huy động nguồn lực, đến nay tổng số tiền quỹ của 25 câu lạc bộ là 1.485 triệu đồng. Về hoạt động tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo: đến nay 25 câu lạc bộ đã cho 260 thành viên nghèo vay vốn với số tiền 1.310 triệu đồng để phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người cao tuổi.

#### **VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ "CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI"**



Đến nay toàn tỉnh có 65/106 xã, phường, thị trấn có quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi đạt 61% tổng số xã, phường, thị trấn có quỹ, với tổng số quỹ trên 2 tỷ đồng, chi quỹ của các cấp hội trong toàn tỉnh là 2,3 tỷ đồng, việc quản lý, sử dụng các loại quỹ cơ bản đúng mục đích, có hiệu quả.

## **B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM**

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

5 năm qua Hội NCT các cấp đã chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II Hội Người cao tuổi tỉnh, nghị quyết Đại hội V Hội người cao tuổi Việt Nam. 7/7 chỉ tiêu đạt và vượt trong đó có 5 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội II Hội người cao tuổi tỉnh đề ra.

- Hội Người cao tuổi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác người cao tuổi.

- Tổ chức hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phương thức, nội dung hoạt động có chuyển biến tiến bộ. Công tác phát triển hội viên được tập trung chỉ đạo.

- Các hoạt động chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe người cao tuổi đạt được những kết quả thiết thực.

- Đã triển khai thực hiện có kết quả chương trình người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; triển khai thực hiện đạt kết quả tốt đề án xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 - 2020.

#### **2. Những hạn chế**

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội chưa được quan tâm chỉ đạo, nhất là các cơ sở hội, vùng sâu, vùng xa, biên giới; một số cấp hội chưa làm tốt công tác phát triển hội viên; phương thức nội dung hoạt động của các cấp Hội đổi mới còn chậm. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội các cấp có mặt còn hạn chế, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ chưa được quan tâm thường xuyên.

- Công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT kết quả chưa đều, còn một số người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn.

- Việc thực hiện các chương trình phối hợp với Ban Công tác người cao tuổi và các cơ quan chức năng chưa được các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn phát triển chưa mạnh, chưa đều.

- Kết quả xây dựng, phát triển các loại quỹ hội, nhất là quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi kết quả đạt thấp.

- Chính sách cho cán bộ Hội cấp cơ sở còn bất cập, điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội còn nhiều khó khăn.

#### **3. Nguyên nhân yếu kém**



- Khách quan: Là tỉnh có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đời sống một bộ phận người cao tuổi còn nhiều khó khăn. Tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp chưa đồng bộ, một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác người cao tuổi.

- Chủ quan: Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội chưa thật quyết liệt, sự phối hợp với các cơ quan chức năng hiệu quả còn thấp, chế độ chính sách đối với lãnh đạo hội cơ sở còn bất cập, chưa tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

## **II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM**

1. Chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi; cụ thể hoá các chính sách của Nhà nước, các chủ trương của Tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp thành các đề án, kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

2. Coi trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên. Phải phát huy được vai trò của cán bộ, hội viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

3. Quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội; xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt hội các cấp có năng lực, phẩm chất, có uy tín, nhiệt tình trách nhiệm với công tác hội và hội viên.

4. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội.

5. Hoạt động của các cấp hội phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng"; làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình tiên tiến, tiêu biểu.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG**

Đoàn kết, đổi mới xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; đổi mới các hình thức tập hợp phát triển hội viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động của các cấp Hội theo phương châm hướng về cơ sở, hướng về hội viên; đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực, đa dạng các hình thức chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, phấn đấu người cao tuổi được sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### **II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU**

1. Trên 90% người cao tuổi tham gia tổ chức Hội, 50% Hội Người cao tuổi cơ sở trở lên đạt danh hiệu vững mạnh.

2. 100% cán bộ Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện, 90% cán bộ Hội Người cao tuổi cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội.



3. Trên 80% Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì thường xuyên quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 100% cơ sở Hội có ít nhất một loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi.

4. 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế. Đến năm 2025, 100% NCT có bảo hiểm y tế, 80% người cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 1 năm/1 lần, được lập sổ theo dõi quản lý sức khỏe.

5. 100% Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn thành lập được các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi. Xây dựng mới 47 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

### **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LỚN**

#### **1. Nhiệm vụ trọng tâm**

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.
- Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi.
- Đẩy mạnh công tác phát huy vai trò người cao tuổi.

#### **2. Chương trình công tác lớn**

- NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
- NCT tham gia xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.
- Thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

### **IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Luật Người cao tuổi Việt Nam, nghị quyết, điều lệ sửa đổi Hội Người cao tuổi Việt Nam khoá VI, nghị quyết Đại hội III Hội người cao tuổi tỉnh. Cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện. Vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

2. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, cụ thể; coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội các cấp; tiếp tục đổi mới các hình thức tập hợp, phát triển hội viên,

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách của Nhà nước về chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về người cao tuổi, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Nâng cao chất lượng các hoạt động: Chúc thọ, mừng thọ, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo mọi trường, điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; tập trung phát triển mạnh các



loại hình câu lạc bộ. Quan tâm đúng mức đến người cao tuổi khuyết tật, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Ban Công tác người cao tuổi các cấp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm, uy tín trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi góp phần xây dựng đời sống văn hoá, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

5. Tập trung chỉ đạo phát triển các loại quỹ hội, nhất là quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, trọng tâm là cấp cơ sở, với các hình thức phù hợp. Đây mạnh xã hội hoá việc huy động nguồn lực, vận động các cấp các ngành và toàn xã hội tích cực tham gia ủng hộ quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

6. Phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bằng việc xây dựng chương trình kế hoạch hằng năm, hướng công tác kiểm tra, giám sát về cơ sở.

7. Đây mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là phong trào "Tuổi cao – Gương sáng", tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi", "Người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở", phối hợp thực hiện phong trào "Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 – 2025", đảm bảo các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, có nề nếp, thường xuyên. Làm tốt công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình tiên tiến, tiêu biểu.

### PHẦN THỨ BA KẾT QUẢ BẦU CỬ

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã tin nhiệm bầu 15 đồng chí vào BCH Hội NCT khoá III, bầu 03 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ông Lê Xuân Phùng Chủ tịch Hội NCT tỉnh khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội NCT tỉnh khoá III. Ông Vũ Thế Khiên, Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Bà Vũ Thị Huyền, nguyên Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh.

Với tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc"; phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, với sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp Hội, nhiệm kỳ tới, Hội Người cao tuổi tỉnh phấn đấu đạt được những thành tích mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

BCH HỘI NCT TỈNH LAI CHÂU

B. CHỦ TỊCH

HỘI

NGƯỜI CAO TUỔI

TỈNH LAI CHÂU

*Lê Xuân Phùng*